

224/4

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการติดตามและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาทบทวนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเชิญกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ในหัวข้อเรื่อง “สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๐๐ คนต่อครั้ง โดยมีกำหนดการบรรยายจำนวน ๔ ครั้ง นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้

(๑) ภาคเหนือ ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมโอโยรา เลค ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตอบรับเป็นวิทยากร

(๒) ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมทีนี่ดี @ ไฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตอบรับเป็นวิทยากร

(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ยังไม่มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอบรับเป็นวิทยากร (รอถามที่ประชุม กรธ.)

(๔) ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมวังรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ ตอบรับเป็นวิทยากร

หมายเหตุ

๑. การบรรยายที่จังหวัดระนอง ต้องนอนค้างล่วงหน้า ๑ คืน โดยเดินทางไปในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา โดยสายบินนกแอร์ และเดินทางกลับในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

๒. การบรรยายที่จังหวัดสุรินทร์ ต้องนอนค้างล่วงหน้า ๑ คืน โดยเดินทางไปในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา โดยสายบินแอร์เอเชีย และเดินทางกลับในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

สำหรับการเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ต้องลงเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ และต่อรถตู้ปรับอากาศไปจังหวัดสุรินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง

'สมชัย' ชูคุณสมบัติ 'องค์กรอิสระ'

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาระบุว่า รอบรู้ เทียงธรรม กล่าวตัดสินใจ 3. อย่างนี้ต่างหากที่ควรเป็นคุณสมบัติของคนทำหน้าที่องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ กกต. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แต่วันนี้กลุ่มคนผู้รู้ดีกลุ่มหนึ่ง บอกว่าการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการระดับสูงมานานต่างหากที่สำคัญ การเป็นนักวิชาการที่พิสูจน์ด้วยผลงานวิชาการต่างหากที่สำคัญ การเคยนั่งในตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษามานานต่างหากที่สำคัญ

อัดคนร่างรธน. ไม่สร้างทางออก

นายสมชัยระบุอีกว่า "ผมกำลังจะบอกว่าคุณสำคัญผิด อธิบดี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ จำนวนเท่าไร ที่เติบโตได้เพราะเอาใจนักการเมือง คนดี คนตรง ในราชการจำนวนเท่าไรที่ไม่สามารถขึ้นตำแหน่งบริหารสูงสุดได้เพราะไม่เอาใจนักการเมือง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการเท่าไร ที่ร่วงด้วยกาทุจริต จนเป็นคดีในโรงในศาล เช่นเดียวกับนักวิชาการที่จะอาสาตัวเองมาทำงานองค์กรอิสระ หากใช้ผลงานวิชาการชั้นศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีมาเป็นใบเบิกทาง คงหมายความว่าในช่วงชีวิตราชการ 30 ปีแรก อาจต้องคว้าเคร่งกับงานวิชาการจนไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองหรือเชื่อมั่นแล้วหรือว่าผู้พิพากษาจะมีความรอบรู้ เทียงธรรม กล่าวตัดสินใจ เพราะตลอดชีวิตท่านคุ้นชินกับการที่คนอื่นเสนอเรื่องมาให้ท่านตัดสินใจสุดท้าย การทำงานเชิงรุกเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกิดขึ้น อาจทำได้เพียงมานั่งหัวโต๊ะ หรือนั่งให้ครบองค์ประชุมแล้วอะไรๆ ก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่นำเสนอ ไม่ว่าอะไร ถ้าท่านจะยืนยันความคิดโดยบอกว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้วใครละที่วางรัฐธรรมนูญฉบับแล้วฉบับเล่า ที่ไม่เคยสร้างทางออกให้กับประเทศ"

'คณิน' ชัดกรธ. มีแอบแฝง

นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต ส.ส.ว.ปี 2540 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการร่างกฎหมายลูก พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้กล่าวถึงกรณีที่ กรธ.เผยถ้า พ.ร.บ.พรรคการเมืองประกาศใช้ พรรคการเมืองจะทำกิจกรรมได้

ทันทีว่า ทั้งคู่เหมือน กรธ.จะใจกว้าง แต่แท้จริงน่าจะเป็นตรงกันข้าม เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 กกต.ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับหมายรวมถึง พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่มีผลใช้บังคับแล้ว ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองจะมีเวลาเพียงไม่ถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกาศใช้ แต่ขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้งจนถึงการประกาศผล ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลา 60 วัน และอาจจะยาวกว่านั้น ถ้ายังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้

"พรรคการเมืองและประชาชนควรจะทำกิจกรรมทางการเมืองได้แล้วทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ อย่าลืมว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเท่านั้น ยังมีรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอีกด้วย ดังนั้น ระยะเวลาที่ กรธ.บอกว่าจะให้พรรคการเมืองและประชาชนทำกิจกรรมได้ จึงไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ดีไม่ดีอาจถูกมองว่ามีเป้าประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงอยู่" นายคณินกล่าว